



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 31 ฉบับที่ 38

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2552



**กำหนดการการดำเนินการสรรหาคนบด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552**

<p>วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ 2/2552</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ - แจงรายชื่อผู้มีสิทธิในการแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแผนพัฒนาคณะ พร้อมขอให้ส่งประวัติและผลงานฉบับสมบูรณ์ <p>1) ประกาศทาง Website พร้อมกำหนดการ 2) ประกาศที่สำนักงานอธิการบดี พร้อมกำหนดการ 3) ส่งหนังสือถึงบุคคลที่มีสิทธิ พร้อมกำหนดการ</p>
<p>วันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 3/2552 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ได้รับการเสนอชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแผนพัฒนาคณะภายในเวลา 4 ปี ถ้าหากได้ดำรงตำแหน่ง - คณะกรรมการสรรหา ฯ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือคณะละไม่เกิน 3 คน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก

อ่านต่อหน้า 6 ...



**โครงการทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน
ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์**

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 อาจารย์ศิริจันทร์ อินทวิชะ และอาจารย์พงษ์ลดา ทั้งอง นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.บป. รุ่น 4835-12/1 และ ภาคปกติ รุ่น 4845-12/1 และ 4945-A12/1 จำนวน 83 คน ไปทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน



ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจัดทัศนศึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ทัศนสถานหญิงกลาง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน และได้จัดทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย และพิพิธภัณฑ์อัยการไทย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมไทยในโอกาสนี้ด้วย



อ่านตอนยิ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbrui.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbrui.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรสมบัติ อธิการบดี
รศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ
ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ
ผศ.ศรัชัย เย็นประม
ผศ.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง
ผศ.จรรย์ย์ พิริยะนนท์
ผศ.สมบุญณ์ ขจรเดชะศักดิ์
รศ.ชัยยศ วีระเดชพงศ์

บรรณาธิการ : ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน



มงคลชีวิต

เป็นพระมหากษัตริย์คุณยิ่งต่อชาวราชภัฏเพชรบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 น. ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นความประทับใจในทุกปี เป็นความปลื้มปิติและภาคภูมิใจที่เห็นนักศึกษาสำเร็จการศึกษามีงานทำ และกลับมาสวมครุยด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ปีนี้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกษัตริย์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความตระหนักในภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการแข่งขันธุรกิจจำลอง ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 นักศึกษา ได้รับประทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอีก 3 โครงการ จากสำนักงานการพัฒนาการท่องเที่ยว”

ทุกครั้งที่มีโอกาสไปขานนามบัณฑิตจะประหม่า เครียด และกลัวการผิดพลาด แต่ปีนี้สบายใจที่สุด เพราะความซาบซึ้งในพระมหากษัตริย์คุณ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระเมตตา ทรงตั้งพระทัยที่จะมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทุกคน ผู้ที่อยู่บนเวทีจะเห็นได้ชัดเจนที่ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นยื่นปริญญาบัตร และยกมอบให้แก่บัณฑิต 2,000 กว่าคน โดยมีทรงเห็นดเห็น้อยนับเป็น “มงคลชีวิต” แก่บัณฑิตทุกคน นอกจากนี้

พระองค์ท่านเป็น “ครู” ที่จะทรงสอนให้อ่านเป็น จังหวะ ประสานใจกับบัณฑิตที่เข้ารับทรงกำกับ และสอนให้เป็นจังหวะเพื่อความสวยงาม บัณฑิตบางคนไม่รับปริญญาบัตร ก็ทรงเรียกให้เข้าไปรับ ทรงเกรงว่าภาพบัณฑิตจะไม่สวย ถ้าช้อนกันจะทรงให้บัณฑิตตอยไปก่อน แล้วค่อยเริ่มใหม่ บัณฑิตที่รับซ้ำหรือร่างกายไม่พร้อม จะทรงพระราชทานซ้ำ ๆ ด้วยพระพักตร์ที่ทรงเมตตา และปีนี้ผู้ขานนามบัณฑิตทุกคนมีพลังใจ และซาบซึ้งในพระมหากษัตริย์คุณเป็นล้นพ้น ทรงตรัสกับอาจารย์ (ที่ส่งปกปริญญาบัตรและอนุเคราะห์มาเล่าให้พวกเราฟัง) พระองค์ทรงตรัสชมว่าผู้อ่าน อ่านได้ดี แต่บัณฑิตเข้าซ้ำไปนิดหนึ่ง ซึ่งทุกคนก็วิเคราะห์แล้วว่าเหตุผลที่บัณฑิตเข้าซ้ำ เพราะประหม่า ตัวเล็ก เอื้อมไม่ค่อยถึง และเข้าซ้ำออกซ้ำเลยทำให้เสียจังหวะเป็นบางช่วง

สิ่งที่ประทับใจเป็นลำดับที่ 2 คือ การจัด



เวทีที่สวนอัมพร เป็นแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ประดับด้วยพืชผักจำพวก แพง ฟักทอง ถั่วฝักยาว และตุ๊กตาดินเผา เป็นความสวยงามที่ประทับใจ เข้าหลัก “ประหยัด ประโยชน์ ประยุกต์” เป็นแบบอย่างที่ดีจริง ๆ จัดแล้วไม่เนาไม่เสียประโยชน์ นำมารับประทานต่อได้

สิ่งที่ประทับใจลำดับที่ 3 คือ บัณฑิต

ต่อจากหน้า 3 ... (บทบรรณาธิการ)

สหเกียรติ สกุลทอง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่นั่งรถเข็นมารับความพยายามที่เอื้อมือไปรับใบปริญญาบัตรเป็นภาพที่ประทับใจ และแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่น ความใฝ่เรียน ที่สมควรแก่การยกย่อง ชมเชย และเป็นแบบอย่างที่ดี

สิ่งที่ประทับใจอันดับสุดท้าย คือ พระราโชวาทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติ และความ สำเร็จว่า

“ผู้สำเร็จการศึกษาถึงขั้นปริญญาเป็นบัณฑิตย่อมได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ ความประพฤติดี เป็นผู้เจริญ ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้เจริญให้ท่านได้พิจารณา

ข้อหนึ่ง ผู้เจริญต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ

ข้อสอง ผู้เจริญต้องยินดีในความสุจริตในเหตุผลที่ถูกต้อง และในการทำความดี

ข้อสาม ผู้เจริญต้องรู้จักยอมรับและยินดีในความดี และความสำเร็จของผู้อื่น

ข้อสี่ ผู้เจริญต้องมีความเมตตา สุภาพ อ่อนโยน แต่หนักแน่น มั่นคงและเข้มแข็ง

ข้อห้า ผู้เจริญต้องรู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะและแบบแผนประเพณี

คุณสมบัติดังกล่าวผู้ใดมีอยู่น้อยก็เจริญน้อยมีมากก็เจริญมาก ท่านทั้งหลายจึงขอที่จะตรวจสอบตัวเอง ให้เห็นถ่องแท้ หากพบว่ายังขาดตกบกพร่องในข้อหนึ่งข้อใดให้เร่งสร้างเสริมให้เกิดมีบริบูรณ์ขึ้นในตน เพื่อจักได้เป็นผู้เจริญแท้สมกับที่เป็นบัณฑิต”

ในโอกาสนี้ ขาวราชภัฏเพชรบุรี ขอถวายความจงรักภักดีและขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าชาวราชภัฏสืบไป

... สวัสดิ์ ...



นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม Love Story ต้อนรับวันวาเลนไทน์

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม Love Story ต้อนรับวันวาเลนไทน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ และส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความรักที่ถูกต้อง ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Love Story ต้อนรับวันวาเลนไทน์ โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงเต้นคั๊วบิ๊ด การจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้แก่ซุ้ม Sex ปลอดภัย ซุ้ม Love ไดอารี่ หนังสือรักและหนังสือโรแมนติก ซุ้มใจ Love of ฟลาวเวอร์ ซุ้มช็อกโกแลตแทนใจ ซุ้มโพโต้ Love และซุ้มทำนายรัก นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงดนตรีโฟล์คซองอีกด้วย

ในจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวาเลนไทน์ ซึ่งปัจจุบันวันวาเลนไทน์ไม่ได้มีบทบาทเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษาและหนุ่มสาวที่มักแสดงความรักในวันวาเลนไทน์ด้วยการมอบดอกกุหลาบ มอบช็อกโกแลต เพื่อเป็นสิ่งแทนใจ และลงท้ายด้วยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางคนจะไม่ป้องกันส่งผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีตามมา ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์และส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความรักที่ถูกต้อง

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ต่อจากฉบับที่แล้ว ...

2. เมื่อคลอดบุตรแล้ว โรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินผู้คลอดเต็มจำนวนประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร

2.1 ค่าคลอดต่ำกว่าสิทธิประกันสังคม(12,000 บาท) โรงพยาบาลจะเรียกเก็บเต็มตามยอดค่ารักษา เช่น คลอด 10,000 บาท โรงพยาบาลจะเรียกเก็บ 10,000 บาท

2.2 ค่าคลอดสูงกว่าสิทธิประกันสังคม (12,000 บาท) โรงพยาบาลจะเรียกเก็บเท่ากับสิทธิที่ประกันสังคมให้ เช่น ค่าคลอด 17,000 บาท โรงพยาบาลจะเรียกเก็บ 12,000 บาท (เต็มสิทธิประกันสังคม)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได้ ผู้คลอดจะต้องขอใช้สิทธิเบิกเงินกับสำนักงานประกันสังคม โดยนำสูจิบัตรของบุตรไปยื่นขอรับเงิน 12,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคม

3. ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าฝากครรภ์ ในช่วง 7 เดือนก่อนคลอดบุตรนั้น จะสามารถนำมาเบิกจากทางราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ จำนวนเงินค่าคลอดบุตรจะต้องสูงกว่าสิทธิประกันสังคม (12,000 บาท) จึงจะสามารถนำค่าฝากครรภ์มาเบิกได้

4. การนำค่าฝากครรภ์ส่วนที่เกินสิทธิประกันสังคมมาเบิกจากทางราชการ (หน่วยงานต้นสังกัด) ได้นั้น ผู้มีสิทธิจะต้องเตรียมเอกสารมาประกอบการเบิกจ่ายเพื่อยื่นพร้อมใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7106) ดังนี้

4.1 เอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมกรณีคลอดบุตรแล้ว (ประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร) จำนวน 12,000 บาท

4.2 ใบเสร็จค่าฝากครรภ์ที่จะนำมาเบิกได้นั้น ต้องเป็นใบเสร็จของโรงพยาบาลทางราชการเท่านั้น และใบเสร็จดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากครรภ์

5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรในช่วงที่ผู้คลอดอยู่ในโรงพยาบาลของทางราชการนั้น โรงพยาบาลอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้และผู้คลอดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง ไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ เช่น ค่าโทรศัพท์ภายในห้องพัก ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าห้องส่วนเกิน เป็นต้น (ข้อมูลจากวารสารกรมบัญชีกลาง รวบรวมโดยหน่วยตรวจสอบภายใน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดทำหนังสือตาล้านต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำหนังสือตาล้านต้นซึ่งเป็นหนังสือบันทึกเกี่ยวกับโครงการต้นตาลล้านต้นของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแจกให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา

นายภมร พรหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญคณะกรรมการจัดทำหนังสือตาล้านต้น ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปการจัดทำหนังสือและดำเนินการเผยแพร่หนังสือ ณ ห้องประชุมภูมิรักษ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 โดยนายภมร พรหมณ์แก้ว กล่าวว่า สำหรับหนังสือตาล้านต้นนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและสมาคมชาวเพชรบุรี จัดทำขึ้นจำนวน 1,000 เล่ม ซึ่งได้จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ ภายในจะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกตาลล้านต้น ของจังหวัดเพชรบุรีในปี 2551-2552 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นตาล และน้ำตาลเมืองเพชรต้นตาลเมืองเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนานาสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับต้นตาลเมืองเพชร พร้อมทั้งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการปลูกตาลล้านต้น ซึ่งการจัดทำหนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อไว้ศึกษาต่อไป

วันที่ 5 มีนาคม 2552	คณะกรรมการสรรหาฯ ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคณะละไม่เกิน 3 คน พร้อมประวัติ และผลงานให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้ศึกษาล่วงหน้าเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
วันที่ 13 มีนาคม 2552	ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2552 - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะละจำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

กำหนดการการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2552 - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ - แฉ่งรายชื่อผู้มีสิทธิในการแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแผนพัฒนาสถาบัน/สำนัก พร้อมขอให้ส่งประวัติและผลงานฉบับสมบูรณ์ 1) ประกาศทาง Website พร้อมกำหนดการ 2) ประกาศที่สำนักงานอธิการบดี พร้อมกำหนดการ 3) ส่งหนังสือถึงบุคคลที่มีสิทธิ พร้อมกำหนดการ
วันที่ 2 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2552 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม - ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ และนำเสนอแผนพัฒนาสถาบัน / สำนัก ภายในเวลา 4 ปี ถ้าหากได้ดำรงตำแหน่ง - คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือหน่วยงานละไม่เกิน 3 คน เพื่อนำเสนออธิการบดี
วันที่ 5 มีนาคม 2552	คณะกรรมการสรรหาฯ ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนไม่เกิน 3 คน พร้อมประวัติและผลงาน รวมทั้งคำชี้แจงและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ต่ออธิการบดี พิจารณาเลือกให้เหลือ 1 ชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
วันที่ 13 มีนาคม 2552	ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2552 - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก

อบรมเชิงวิชาการ เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการบัญชี



เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงวิชาการเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการบัญชี ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน ณ ห้องโพลิน อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพการบัญชี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน คือ อาจารย์วิศิษฐ์ศรีจินตนา

ใน การนี้ ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในภาคทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และนอกจากนี้ อาจารย์สมนึก วิเศษสมบัติ อาจารย์สรภพ อิศรไกรศีล และอาจารย์จันทร์หา ธนพิเยร ได้เข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย



ในพิธีปิดการอบรม เป็นการมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร โดย ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ



รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

บริษัท พีพี ดอน รีสอร์ท จำกัด ต้องการรับสมัครบุคคล ที่มีความสนใจ มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่องานบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่เกาะพีพี หลายตำแหน่ง อาทิ ผู้จัดการห้องอาหาร พ่อครัวใหญ่ กู๊กอาหารยุโรป แคชเชียร์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า Bartender Reservation พนักงานเสิร์ฟ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานภูเก็ต) แม่บ้าน พนักงานดูแลผู้โดยสารบนแพข้ามฟาก และพนักงานล้างจาน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน กรุงเทพฯ แผนกบุคคล บริษัท พีพี ดอน จำกัด โทร. 0-259-165-687-0 ต่อ 14

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



งานฉลองบัณฑิต ปี 52

นางนับรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี โดยนางบุปผา รوبرู้ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดงานฉลองบัณฑิต ปี 2552 ให้แก่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2550-2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี



ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ รักษาการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต และนายยุทธพล อังกินันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน มีนักร้องและนักแสดงมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วย ซึ่งการจัดงานฉลองบัณฑิตในครั้งนี้บรรลุล่วงวัตถุประสงค์ทุกประการ

โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะ ในมรภ.เพชรบุรี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้น ซึ่งความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องของ อ.ออกกำลังกาย โดย ผศ.ประกาศ ชมพูทอง และคณะทำงานได้มีการประชุมการจัดกิจกรรมในเรื่องของ อ.ออกกำลังกายไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีแผนในการจัดโครงการ ดังนี้

1. โครงการแข่งขันฟุตบอล 4 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
2. โครงการเบดมินตันเพื่อสุขภาพ
3. โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ซึ่งความคืบหน้าและนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ

การเตรียมตัวก่อนสอบมีเทคนิค ดังนี้

เทคนิคการจำ

1. พยายามทำความเข้าใจเสียก่อน อย่าจำสิ่งที่ไม่เข้าใจ
2. พยายามสัมพันธ์สิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับสิ่งที่เรียนมาแล้วให้ได้
3. พยายามหาเนื้อหาใจความสำคัญให้ได้แล้วจำไว้ก่อน ส่วนย่อยจะมาเอง
4. พยายามบันทึกเนื้อหาอย่างมีระเบียบเป็นลำดับตามขั้นตอนที่เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้
5. บทเรียนใดที่ยาวให้แบ่งเป็นส่วน ๆ เสียก่อนที่จะอ่านและทำบันทึก
6. พยายามใช้ขั้นตอนอันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันใน

การช่วยจำ

7. พยายามเรียนให้มาก ถ้าเป็นไปได้ควรให้มากกว่าที่กำหนดไว้เป็นการขยายความรู้ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
8. พยายามอย่าหยุดโดยเฉพาะการเรียนวิชาใหม่หรือวิชายาก โดยแสวงหาความรู้ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
9. การท่องเป็นจังหวะจะช่วยให้ท่องจำได้ง่ายขึ้น
10. พยายามทบทวน หรือทำซ้ำ ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เท่าที่โอกาสจะอำนวย (ข้อมูลจาก www.dek-d.com)

สัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2552 ณ บีงปริดา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออกในการตัดสินใจ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป.

วัยใสห่างไกลเอดส์



เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2552 ผศ.เพ็ญศรี เปลียนท่า ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องวัยใส ห่างไกลเอดส์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี เช่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โรงเรียนเขาย้อยวิทยา โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันนำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า



พีชวณ้องเที่ยวเรียนรู้คุณค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยว



สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เพชรรบุรี) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และห้างหุ้นส่วนจำกัด กบเทรคกิ้ง จัดอบรมโครงการพีชวณ้องเที่ยวเรียนรู้คุณค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2552 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง และสร้างอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนท่าสายวิทยา โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 61 คน ทั้งนี้ทางสาขาวิชาขอขอบคุณเครือข่ายดังกล่าวที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านแหล่งเรียนรู้ วิทยากร และงบประมาณสนับสนุน

โครงการค่ายวิชาการ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 185 คน เป็นนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 9 แห่ง นับว่าเป็น



การจัดการ

อบรมครั้งแรกที่ดำเนินการหลังจากมีอาคารใหม่ และอยู่ ระหว่างการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งตามแผนงานจะมีห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทัวไป 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง และห้อง Self Access 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง สำหรับบริการแก่นักศึกษา บุคลากรและชุมชน คาดว่าจะให้บริการได้ สมบูรณ์แบบในภาคเรียนที่ 1/2552

สาขาวิชาพัฒนาสังคม นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ตลอดจนส่งมอบเงินและสิ่งของจากการรับบริจาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จำนวน 70 คนเดินทางไปศึกษาดูงานด้านปัญหาเด็ก และเยาวชน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (บ้านครูยุ่น -มนตรี ลินทวิชัย) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องปัญหาสังคมเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการทั้งภาครัฐและภาคองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (NGO)

ต่อจากนั้นเดินทางไปวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ได้เรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียตามแนวทางพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ก่อนการเดินทาง นักศึกษาได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการออกไปรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 33,233 บาท และนำไปจัดสรรให้แก่

1. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (บ้านครูยุ่น) 21,233 บาท
2. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 10,000 บาท
3. วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 2,000 บาท

ในโอกาสนี้สาขาวิชาพัฒนาสังคม ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และขอให้คุณงามความดีในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ



รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อการสอน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2552 ได้ที่งานบุคลากร ตึกอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร โทร. 0-3233-8544 0-337-228 ต่อ 109

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



อบรมวิจัยในทางไกลเขตที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยราชภัฏ 1



ศูนย์ภาษาจัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2552
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาควิชาพัฒนาท้องถิ่นศึกษาศึกษาตงาน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552



PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY